

Bottomry : การกู้เงินโดยมีตัวเรือเป็นหลักประกัน

การที่เจ้าหน้าที่ให้นายเรือกู้ยืมเงินเพื่อให้เรือสามารถเดินทางต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเจ้าของเรือลำนั้นเดินทางขนส่งสินค้าแล้วประสบภัย เจ้าหนี้ผู้ให้กู้เงินนั้นจะยกเงินหนี้เงินกู้ให้ทั้งหมด แต่ถ้าหากเรือลำนั้นกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย เจ้าของเรือจะชดใช้เงินกู้ให้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการโอนการเสี่ยงภัยไปให้กับบุคคลอื่น (ปัจจุบันเลิกให้แล้ว)

Respondentia : เงินกู้ตัวสินค้า

เงินที่ให้แก่เจ้าของเรือ โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้าว่า ถ้าสินค้าที่นำไปขายเกิดเสียหายระหว่างทาง ผู้ให้กู้จะไม่เรียกคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ถ้าสินค้าได้ไปถึงจุดหมายปลายทางปลอดภัยแล้ว ผู้กู้จะต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าปกติ ส่วนของอัตรดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติเทียบได้กับค่าเบี้ยประกันภัยในปัจจุบัน (ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว)

Lloyd's (of London) : ลอยด์ (แห่งลอนดอน)

สถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้รับประกันภัยที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน เป็นตลาดรับประกันภัยต่อที่สำคัญของโลก และยังให้บริการต่างๆแก่สมาชิก เช่นข่าวสารการประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล

Syndicate : คณะผู้ร่วมรับประกันภัย

ผู้รับประกันภัยหลายรายซึ่งร่วมรับประกันภัยในนามของคณะ ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยแต่ละรายจะรับประกันภัยตามสัดส่วนของตนแยกต่างหากจากกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ผู้รับประกันภัยรายอื่นของคณะที่รับประกันภัยไว้

Employer's Liability Insurance : การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

การประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งนายจ้างเป็นผู้เอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดของตนต่อลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างในทางการที่จ้างขึ้น

Workers Compensation Insurance : การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

การประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในระหว่างการทำงานให้นายจ้างในทางการที่จ้าง ซึ่งจะมีการชดใช้ค่าทดแทนเพื่อค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิต ทุพพลภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยปกติการประกันภัยแบบนี้ นายจ้างจะเป็นคนซื้อประกันภัย

แหล่งข้อมูล : - พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับราชบัณฑิตยสภา (p.40 ,95,166, 282, 311)
- <http://www1.oic.or.th/th/vocab-insur/a.htm>